

# 100 บริษัทโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี บัสแอนด์ทรัค2

## 017



BUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 14 ดึงดูดผู้ประกอบการค่ายรถบรรทุก-รถบัส-ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องด้านการขนส่งร่วมงานกว่า100 บริษัท เปิดบูทโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี เปิดสินค้าและบริการธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งกระหน่ำโปรโมชันตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการด้านระบบขนส่งในอนาคต คาดงานนี้เปิดยอดจองรถใหญ่ได้150-200คัน เงินสะพัด450-600 ล้านบาท นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด กล่าวว่างานBUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษระดับอาเซียน จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร โดยในปีนี้มุ่งตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการทั่วโลก ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ คาดมีผู้ชมงาน10,000คน ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเปิดบูทอีกผู้ประกอบการค่ายรถบรรทุก-รถบัส-ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องด้านการขนส่งร่วมงานกว่า100 บริษัท เปิดบูทโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี เปิดสินค้าและบริการธุรกิจใหม่ๆ คาดงานนี้มียอดเปิดยอดจองรถใหญ่ได้150-200คัน เงินสะพัด450-600 ล้านบาท

ช.ทวี นำเสนอธุรกิจใหม่ “ศูนย์ซ่อมสิบล้อ 24 ชั่วโมง”

นายชัยยศ บุญชื่น ผู้จัดการโครงการพิเศษสิบล้อ 24 ชั่วโมง บริษัท ช.ทวี จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า ด้วยงาน BUS & TRUCK '17 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ทาง ช.ทวี ได้เข้าร่วมแสดงด้วย เพื่อนำธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มทำคือ การเปิดศูนย์ซ่อมสิบล้อ 24 ชั่วโมง ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี มาให้กลุ่มขนส่งได้รู้จัก ด้วยชื่อเสียงของ ช.ทวี กลุ่มขนส่งจะรู้จักกันว่าเป็นผู้ดูแลรถบรรทุกขนาดใหญ่ จึงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าทาง ช.ทวี ก็มีความชำนาญในการให้บริการซ่อมบำรุงรถใหญ่ทุกยี่ห้อ ศูนย์บริการสิบล้อ 24 ชั่วโมง จะมีช่างบริการที่สามารถดูแลรถใหญ่ได้ทุกยี่ห้อจำนวนกว่า 20 คน และมีช่องซ่อมอีกกว่า 30 ช่อง เพื่อให้การบริการกับลูกค้าได้ทุกราย พร้อมทั้งยังมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่มีรถใหญ่เป็นจำนวนมาก และนำมาซ่อมบำรุงกับทางศูนย์ฯ รวมถึงยังให้บริการกับลูกค้าชาวจีนอีกด้วย ทั้งนี้มีแผนการที่จะขยายศูนย์ซ่อมสิบล้อ 24 ชั่วโมง เพิ่มอีกจำนวน 8 แห่ง ตามหัวเมืองใหญ่ที่มีการขนส่งมาก

เบนซ์ เปิดตัว รุ่น OF 917 และรถหัวลาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros

คุณสุวิชา วทานิชปราโมท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการของ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ต้องการที่จะรุกตลาดขนส่ง

อย่างเต็มตัว การเข้าร่วมงานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการตลาดของรถเพื่อการพาณิชย์ และได้นำรถนำเข้ามาจัดแสดงถึง 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รถบัสแซสซีส์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น OF 917 และรถหัวลากเมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros ซึ่งนับเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ที่โดดเด่นในเรื่องระบบความปลอดภัย รวมทั้งยังประหยัดพลังงาน จะมีสีต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นสีดำ สีแดง สีเขียว สีเหลือง หรือสีอื่น ๆ ตามต้องการ (เป็นอุปกรณ์เลือกพิเศษ) พบกับรถใหญ่คุณภาพของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ในงาน BUS & TRUCK '17 Booth : H101

Makita ขนเครื่องมือไร้สายรุ่นใหม่ โชว์ประสิทธิภาพ

นายเอกพล สหุฉิมวงศา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยเส็ง เทรตดิง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัท ได้เข้าร่วมแสดงในงาน BUS & TRUCK '17 เป็นครั้งแรก เพราะด้วยกลุ่มขนส่งที่เข้าขมางานถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีความสนใจในเครื่องมือไร้สาย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน เนื่องจากทุกบริษัทผู้ประกอบการขนส่งจะมีรถบรรทุกใหญ่เป็นของตัวเองแทบทั้งหมด ซึ่งเครื่องมือ MAKITA ที่จะนำไปแสดง เน้นไปที่เครื่องมือไร้สายที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันเครื่องมือไร้สายมีระบบ BL มอเตอร์ที่สามารถส่งกำลังเทียบเท่ากับเครื่องมือไฟฟ้ารุ่นเก่า แต่รุ่นไร้สายมีความพิเศษตรงที่ขนาดตัวเครื่องที่เล็กและมีน้ำหนักที่เบาขึ้น รวมทั้งคุณภาพของแบตเตอรี่ MAKITA ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 2 ปี ถือว่ามีความคงทนและคุ้มค่าเป็นอย่างมาก สินค้า Makita สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าเครื่องมือช่างที่เป็นดีลเลอร์กว่า 1 หมื่นแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ พบกับเครื่องมือช่างไร้สายของ Makita ในงาน BUS & TRUCK '17 ได้ที่ Booth : B202

“มิชลิน” เปิด “มิชลินแมน” รุ่นใหม่ ลิขสิทธิ์แท้ หนูนางาน TOUR THEQUE - TRUCK LIGHT 2017

นายเนติพันธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการยางรถบรรทุกและยางนอกทางหลวง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า ในงาน BUS & TRUCK '17 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประชันเครื่องเสียงรถบัส THAILAND TOUR THEQUE 2017 และ TRUCK LIGHT SHOW 2017 สำหรับรถบรรทุกต่าง ซึ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความชื่นชอบในการแต่งรถด้วยตุ๊กตามิชลินแมนเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำตุ๊กตามิชลินแมน รุ่นใหม่ไปเปิดตัวให้ได้ชมกัน ในปีนี้ได้นำเข้าตุ๊กตามิชลินแมนของแท้รุ่นใหม่อีกครั้งจากฝรั่งเศสกลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง และปลอดภัยในการติดตั้ง ตุ๊กตาแต่ละตัวจะมีสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมบนกล่อง พร้อมบัตรรับรองลิขสิทธิ์ประจำตัวตุ๊กตาแต่ละตัวอีกด้วย ตุ๊กตามิชลินแมนที่นำเข้ามาในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ผู้ที่ชื่นชอบตุ๊กตามิชลินแมน สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยการซื้อยางรถบรรทุกมิชลินจากผู้แทนจำหน่ายยางรถบรรทุกมิชลินที่ร่วมรายการเท่านั้น

เซฟรอน (ไทย) ส่ง 2 นวัตกรรม ช่วยเพิ่มกำไรธุรกิจขนส่ง

แหล่งข่าวจากบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่าได้ส่ง 2 นวัตกรรมเข้าสู่งาน BUS & TRUCK '17 ที่พร้อมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจขนส่งอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น จากเทคโนโลยีทางด้านน้ำมันเครื่องและตัวช่วยทางการเงินสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ เดโละ 400 MGX SAE 15W-40 นวัตกรรมน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม ให้สมรรถนะขั้นสูงสุดในการ

ปกป้องทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่า 80,000 กิโลเมตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ คาลเท็กซ์ สตาร์การ์ด บัตรเครดิตน้ำมันระบบฟลิทการ์ดที่ทันสมัยเพิ่มศักยภาพการดูแลควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำมัน พร้อมตรวจสอบการใช้น้ำมันผ่านระบบสตาร์การ์ดออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก๊งค์กร อย่างพลาดแวะพูดคุยกับบุคลากรเท็กซ์ D103 ณ Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 นี้ เวลา 11.00-19.00 น.

หนังสือ โซลาร์ดัมพ์ 6 ล้อ รับประกันไฮดรอลิค 1 ปี ตัวถังดัมพ์ 2 ปี

นายสุทธิพงษ์ ต่อธนวนศ์ หัวหน้าส่วนการตลาด บริษัท พินัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เปิดเผยว่า ในงานBUS & TRUCK '17 ทางบริษัทฯ จะนำรถดัมพ์ 6 ล้อ ไปเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มขนส่งที่จะใช้เพื่อการก่อสร้างโดยจุดเด่นของรถดัมพ์ 6 ล้อนี้ ใช้ไฮดรอลิค ยี่ห้อซินเมวา ซึ่งถือว่ามีเทคโนโลยีสูงจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งตัวถังดัมพ์ใช้เหล็กชั้นดี มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน ทำให้สามารถบรรทุกอิฐ หิน ดิน และทราย ได้หนักถึง 5 คิวทีเดียว การันตีตัวถังรถดัมพ์นานถึง 2 ปี ส่วนไฮดรอลิคซินเมวาและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องให้การการันตีนาน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าตัวกระบะดัมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้นาน จึงทำให้กล้ารับประกันเป็นเวลานาน

614 แบตเตอรี่ หนุนThailand Tour Theque 2017

นายคมสันต์ วัฒนกียานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 614 แบตเตอรี่ เดลิเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจและธุรกิจรถบัสเติบโตขึ้น จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมThailand Tour Theque 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 2 พฤศจิกายนปีนี้ ที่ไบเทค กรุงเทพฯ โดยจะมีการมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดรถบัสแต่ละรุ่น และข้อสำคัญผู้ชนะเลิศรายนั้นจะต้องใช้แบตเตอรี่จากทางบริษัท พร้อมรับรองได้ว่ารางวัลที่มอบให้ ผู้ที่ได้รับจะต้องประทับใจแน่

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าประกวดThailand Tour Theque 2017 ทุกราย พร้อมทั้งผู้ที่ร่วมชมการแสดงด้วย จะได้รับมอบเสื้อยืด พวงกุญแจ กระเป๋าคาดเอว และบริการน้ำดื่มด้วย ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการรถบัสทุกรายได้จดจำ 614 แบตเตอรี่ เมื่อต้องการใช้งานทุกครั้ง

สำหรับ 614 แบตเตอรี่ มีบริการจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ซึ่งในวงการรถบัสนั้นได้มีผู้ให้ความสนใจใช้บริการ 614 แบตเตอรี่ มากถึง 40% และด้วยบริษัทฯ ต้องการที่จะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น จึงคาดว่ารถบัสที่เข้าร่วมในทัวร์เซค 17 และยังไม่รู้จัก 614 แบตเตอรี่ จะกลายมาเป็นลูกค้าใหม่ต่อไปแน่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์ 06-1461-4614 หรือ [www.facebook.com/614battery](http://www.facebook.com/614battery)

ผ้าใบ SAMSON เปิดตัวนวัตกรรมเด่น เพิ่มพื้นที่บรรทุก ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว

นายสกล กิติวัฒนบำรุง กรรมการบริหาร บริษัท กิติวัฒนอินเตอร์เท็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ในงาน BUS & TRUCK '17 บริษัทฯ จะนำนวัตกรรมของผ้าใบ SAMSON เปิดตัวให้กับกลุ่มขนส่งที่เข้าชมงานได้พบเห็นและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานได้จริงซึ่งผ้าใบ SAMSON ตัวใหม่นี้ จะมีโครงสร้างแบบผ้ามานใช้สไลด์ด้านข้างรถบรรทุก มีประโยชน์ทำให้สามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาในการขนขึ้นและขนลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังมีประโยชน์ในทางอ้อมอีกหลายอย่างที่ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ช่วยลด

ต้นทุนในการซื้อ น้ำหนักของผ้าใบเบาขึ้นมากจึงทำให้บรรทุกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น รับรองได้ว่ากลุ่มขนส่งจะต้องพึงพอใจกับยางผ้าใบใหม่แน่

“ทางด้านบริการไม่ว่าจะเป็นก่อนซื้อหรือหลังการขายนั้น ทางบริษัทฯ ก็จะมีผ้าใบสำหรับรถบรรทุกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพ รถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และรถหัวลาก ไม่ว่าจะกลุ่มขนส่งต้องการขนาดใหญ่เท่าไรทางบริษัทฯ ก็สามารถให้ได้ทั้งหมด และมั่นใจว่าไม่ว่าความต้องการของตลาดขนส่งจะเติบโตขึ้นเท่าใด ทางโรงงานทั้งที่กรุงเทพฯ และสมุทรสาครก็สามารถผลิตส่งให้ได้ตามต้องการ”

คิมเมอร์ สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มขนส่ง เปิดตัวไฮดรอลิคยกสูง

คุณคิม คาทัสมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเมอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายไฮดรอลิคและกระบอกไฮดรอลิค เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ ได้ทำการนำเข้าและจำหน่ายไฮดรอลิคยกสูงยี่ห้อ HIDROMAS จากกลุ่มประเทศยุโรป จึงได้นำมาเปิดตัวในงาน BUS & TRUCK '17 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของบริษัท มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกตัวที่ทางบริษัทฯ จะนำไปให้เป็นทางเลือกแก่กลุ่มขนส่งก็คือ วินช์ ที่สามารถใช้ลากจูงกระบะที่บรรทุกสินค้าอยู่ริมถนนให้ขึ้นมาบนถนนได้ เพื่อให้การขนส่งใช้เวลาที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอยู่เดิมนั้นคือ ไฮดรอลิคและกระบอกไฮดรอลิค ที่เห็นอยู่จนชินตาก็คือกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้ในรถขนขยะ อย่างเมื่อขยะลงไปในกระบะ ไฮดรอลิคก็จะดูขยะให้ไปเก็บไว้ท้ายกระบะ ซึ่งสินค้าทุกอย่างที่บริษัทฯ ทำการจำหน่ายล้วนแต่มีคุณภาพระดับสูงทั้งสิ้น

ทีวีพี ส่งตัวโม 5 คิว พร้อมติดตั้งบนรถใหญ่ทุกยี่ห้อ

นายสมนึก มงคลภิญโญภาส ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีพี ออโต้พาร์ท จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ ทำธุรกิจจำหน่ายโมปุณมาอย่างยาวนาน และในช่วงปลายปีนี้ได้ทำการขยายโรงงานเพื่อจะได้ประกอบตัวโมเพิ่ม ในงาน BUS & TRUCK '17 เปิดตัว ตัวโมขนาด 5 คิว ซึ่งเป็นที่ความต้องการของตลาดก่อสร้างเป็นอย่างมาก และสิ่งที่สำคัญที่ทางบริษัทฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าได้ทราบก็คือ ตัวปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งได้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้งานได้นานโดยไม่มีปัญหาใด ๆ และเมื่อนำมาใช้กับตัวโมขนาด 5

ยางใหญ่ JK จากอินเดีย รุกตลาดขนส่ง

นายเอกวิทย์ สวัสดิเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็ม ซี ไทร์ เทรดิง จำกัด เปิดเผยว่า ในงาน BUS & TRUCK '17 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ถือเป็นงานเฉพาะกลุ่มขนส่งทางบกอย่างเดียวเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงได้นำยางรถใหญ่ยี่ห้อใหม่คือ JK ที่มีอายุการใช้งาน 1 ในประเทศอินเดีย ในกลุ่มของยางเรเดียล มาให้เป็นทางเลือกแก่กลุ่มขนส่ง เป็นยางเรเดียลเฉพาะกลุ่มรถ 10 ล้อ รถหัวลาก และรถบัสเท่านั้น จึงเป็นการการันตีว่ายางรถใหญ่ JK มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล

ด้วยทางบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับด้านการจำหน่ายยางรถใหญ่มานานกว่า 50 ปี และทำการจำหน่ายมาแล้วมากมายยี่ห้อ ทั้งบริดจสโตน, Hankok, Aiollo และยี่ห้ออื่น ๆ จึงรู้เส้นทางในการทำตลาดของยางรถใหญ่มาเป็นอย่างดี ว่ากลุ่มลูกค้าของยางแต่ละเชกเมนต์นั้นต้องทำการตลาดอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ จึงได้วางแผนการทำตลาดของยางรถใหญ่ JK ไว้ในตลาดขนส่งขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว